

สตรีที่ตัดสินใจที่จะออกจากความสัมพันธ์อาจจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำด้านกฎหมายและความช่วยเหลือให้ได้รับคำสั่งยับยั้งความรุนแรงที่เรียกว่า แอพริเฮนดิค ไวโอสเลนซ์ ออร์เดอร์ หรือ เอวีโอ (Apprehended Violence Order) ซึ่งเป็นขั้นตอนทางกฎหมายที่จะเตือนฝ่ายชายมิให้ทำให้เกิดความหวาดกลัว ข่มขู่ หรือทำร้าย และหากฝ่ายชายไม่เชื่อฟังคำสั่งนี้เขาก็จะต้องถูกจับกุม

เจ้าหน้าที่ที่เรียกแชนเบอร์ มาจิสเตรท (Chamber Magistrate) ประจำศาลท้องถิ่นสามารถให้คำแนะนำทางกฎหมายและความช่วยเหลือให้ได้รับคำสั่งเอวีโอ ศาลบางแห่งมีโครงการให้ความช่วยเหลือในเรื่องความรุนแรงในครอบครัวซึ่งใช้เจ้าหน้าที่ที่พูดได้สองภาษาหรือล่ามในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่พูดภาษาอังกฤษได้เล็กน้อยหรือไม่ได้เลย

การแสวงหาความช่วยเหลืออาจเป็นก้าวที่ยากแก่การเริ่มต้น แต่เป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่ชีวิตครอบครัวที่สงบสุขกว่าเดิม

ผู้ที่มีเพื่อนหรือญาติที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวสามารถให้ความช่วยเหลือได้เช่นกัน มิใช่โดยการกล่าวว่าพวกเขาทำให้เรื่องใหญ่เกินกว่าที่เป็นจริง หรือบอกให้อดทนกับเขาให้มากขึ้น หรือพยายามให้มากขึ้น แต่โดยให้ความเชื่อถือน้อยต่อพวกเขา และเสนอความช่วยเหลือ ชุมชนสามารถช่วยได้โดยการแสดงความไม่ยอมรับความรุนแรงในครอบครัวและแสดงการต่อต้านให้ปรากฏ

จบบทความ

หมายเลขโทรศัพท์ กรุณาติดต่อในขณะนี้
พี.เอ็ม. แต่ มิ ได้ โทรหาท่านให้ เป็น นปี จจ
บับ นอยู่ ตลอดเวลา ท่านอาจจำ เป็น นต์
อง สอบหมาย เลข จากสมุด โทรศัพท์

ความรุนแรงในครอบครัวทำร้ายสมาชิกทุกคน Domestic Violence Hurts the Whole Family

ความรุนแรงในครอบครัวทำร้ายสมาชิกทุกคน

Domestic Violence Hurts the Whole Family

หากท่านคิดว่าที่ที่เสี่ยงอันตรายที่สุดสำหรับผู้หญิงนั้นคือท้องถนนซึ่งห่างจากบ้าน ท่านก็คิดผิด

มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มากกว่าว่าผู้หญิงจะถูกทำร้ายในบ้านของตนเอง จากคนที่ตนใช้ชีวิตร่วมด้วย ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเกิดขึ้นกับผู้หญิงทุกวัยและจากทุกประเทศเป็นการทำร้ายอย่างหนึ่งที่มาในรูปแบบต่างๆกัน

นอกจากความรุนแรงต่อร่างกายซึ่งรวมไปถึงการข่มขู่ ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือทำร้ายทางเพศแล้ว ยังรวมไปถึงการขัดขวางอิสระเสรีภาพส่วนบุคคลโดยการกักกันมิให้พบญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง หรือยึดเงินที่ผู้หญิงเหล่านั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับ สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันอยู่ในการทำร้ายต่างๆก็คือใครคนหนึ่ง (โดยปกติจะเป็นชาย แต่บางครั้งเป็นหญิงก็มี) ใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อควบคุมคู่ครองของตนและบางครั้งสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวด้วย

บางคนเชื่อว่าการทำร้ายเช่นนี้เป็นเรื่องส่วนตัวที่จะต้องจัดการกันเองภายในครอบครัว แต่ในประเทศออสเตรเลียความรุนแรงในครอบครัวเป็นอาชญากรรมและทุกครอบครัวมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง การเก็บจำเรื่องนี้ไว้เหมือนกับว่าไม่เคยเกิดขึ้นจะยังทำให้การทำร้ายดำเนินต่อไป ทำให้เกิดความเสียหายทางกายและทางอารมณ์

แก่สมาชิกในครอบครัว หากไม่มีการจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วโดยทั่วไปเหตุการณ์จะเลวร้ายยิ่งขึ้น บางครั้งถึงกับทำให้มีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ถึงแม้ว่าเป้าหมายของการทำร้ายจะเป็นเพียงคนเดียว บ่อยครั้งก็คือคู่ครองของฝ่ายชาย ความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็มีผลต่อสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวด้วย เด็กที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีแต่การทะเลาะวิวาทอาจมีปัญหาอย่างเดียวกันในภายหลัง พวกเขาอาจรู้สึกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้ชายนั้นไม่น่าเชื่อถือไว้วางใจ พวกเขาอาจเติบโตไปมีปัญหในเรื่องแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดก็อาจเป็นได้ เมื่อมีคู่ครองและบุตรของตนเองพวกเขาก็อาจทำร้ายคนเหล่านั้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่สามารถพูดได้ว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่คนอื่นไม่เกี่ยวข้อง เพราะนี่คือปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม

ผู้หญิงหลายคนทนกับความรุนแรงในครอบครัวเป็นเวลาหลายๆปี บางครั้งเป็นเพราะรู้สึกว่าพวกเขา “สมควร” ได้รับการกระทำเช่นนั้น หรือไม่ก็พยายามหาเหตุผลมาหักล้าง เช่น เป็นเพราะปัญหาอื่นๆ เช่น การพนัน หรือความสัมพันธ์ แต่ไม่มีใครสมควรที่จะได้รับการถูกทำร้าย และไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นสำหรับการทำร้าย

ผู้หญิงจะปกป้องตนเองและลูกๆจากความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างไร มีบริการหลายอย่างที่จะสามารถช่วยได้ เช่น การแนะนำ คำแนะนำด้านกฎหมายหรือที่พิทักษ์เงิน แพทย์ทั่วไป ศูนย์อนามัยชุมชนหรือศูนย์สุขภาพสตรีสามารถช่วยให้ท่านติดต่อกับบริการเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ยังมีบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ที่เรียกโคเมสติก ไลน์ โอลด์ สอทไลน์ หมายเลข 1800 65 64 63 หากท่านมีปัญหาในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ หน่วยบริการแปลและล่าม หมายเลข 13 14 50 สามารถช่วยท่านได้